
   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 
สมัยสามัญ  สมัยที่  1   ประจ าปี  2563 

วันที่   10   มีนาคม   2563 
เวลา  10.00 น. 

ณ หอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 
----------------------------------------------- 

เร่ิมประชุมเวลา 10.45 น. 
รายชื่อผู้มาประชุม 

     ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 
1.นางจิตรา  หมีทอง   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 
2.นายภราดร   อุดมการเกษตร  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อ าเภอไพศาลี 
3.นายช านาญ  เหลืองบ ารุงรักษ์  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อ าเภอตาคล ี

4.นางสาวชุติมา   เสรีรัฐ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อ าเภอลาดยาว (เลขานุการสภา) 
5.นายกวี    อัศวรัตน์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อ าเภอเมืองนครสวรรค์ 

6.นายนพดล   สันติภาพจันทรา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อ าเภอเมืองนครสวรรค์ 

7.นายวิทูร   เจริญชัยฤทธิ ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อ าเภอเมืองนครสวรรค์ 
8.นายสุรจิต   บัวทองศรี   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อ าเภอเมืองนครสวรรค์ 
9.นายสมชาย  ยุกติรัตน์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อ าเภอเมืองนครสวรรค์ 

10.นายวิโรจน ์  กลิ่นโตนด  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อ าเภอตาคลี 
11.นายเผชิญ    พวงสมบัติ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อ าเภอตาคลี 
12.นายวินัย     ดวงสุทธา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อ าเภอบรรพตพิสัย 

13.นายประมวญ  สมัครธัญญกรณ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อ าเภอลาดยาว 
14.นายสุรวิทย ์   ฤทธิ์ฉ่ า  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อ าเภอไพศาลี 
15.นายนิยมศักดิ์   ภักดีจันทร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อ าเภอไพศาลี 
16.นายสมศักดิ์    แจ่มฟ้า  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อ าเภอแม่วงก์ 
17.นางธนิดา      ศกุนรักษ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อ าเภอพยุหะคีรี 
18.นางบุญลือ   ส่งเสริมอุดมชัย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อ าเภอพยุหะคีรี 
19.นายขาว       พัดศรี   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อ าเภอหนองบัว 
20.นายสุชาติ     เรืองชัยเสรีพงษ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อ าเภอเก้าเลี้ยว 
21.เกรียงรบ      หนูค า   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อ าเภอชุมตาบง 
22.นายชวฤทธิ์   วิบูลรัตน์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อ าเภอแม่เปิน 
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ฝ่ายบริหาร 
1.นายไกรสิน  ศิลปาจารย์  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ 
     นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 
2. นายพีระพงษ์  วงษ์นิยม  ผู้อ านวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
3.นางบุญยวีร์ ชาติวัลลภ  ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ 
4.นางอวยพร    สุขไสย   ผู้อ านวยการกองคลัง 
5.นายปิโยรส     ปุญญฤทธิ์  หัวหน้าฝ่ายส ารวจและออกแบบ (แทน ผู้อ านวยการกองช่าง) 
6.นางกาญจนา   ไชยพรหม  ผู้อ านวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
7.นางสาวอร่าม  วัฒนะ   ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
8.นายสันติ      จันทร์เผิบ  ผู้อ านวยการกองกิจการพาณิชย์    
9.นางสิริพร      บริรักษ์เลิศ  ผู้อ านวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
10.นายสมคิด   บุญครอบ  หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
11.จ่าเอกเอกราช  การะกล  ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
12.นายอภิรักษ์  อุ่นใจ   ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลัย (จิรประวัติ)  
  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.นายอุทัย  ทุเรียนทอง   หัวหน้าฝ่ายการประชุม 
2.นางสาวอาภาพัตร์  ชาญชัยมงคล หัวหน้าฝ่ายกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
3.นางสาวไพลิน   ปุนชาติ  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
4.นางสาวสุกัญญา  อยู่สิงห์  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
5.นายณัฐพงศ์   คล้ายท้วม  บก.ข่าวสยาม 
6.นางสาวอาภาพร   ช านาญหมอ  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
7.นางสาวภิญญาพัชญ์  แหงมงาม  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
8.นางสาววิภาวี    วิระสันติ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
9.นางสาวแพรภัทรา   ปฏิมาประกร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 
10.นางสาวจอมสุณิสา  คันธพงษ์จิรภาส นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
11.นางจันทนา  ผดุงจิตต์   หัวหน้าฝ่ายการเงิน 
12.นางอุบล    เติมประยูร  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
13.นางสาวสุพิชญา  กุลนาพันธ์  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
14.นางสาวพิมพ์ชนก   ชุณวิรัตน์  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
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ผู้ลาประชุม 
ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 
1.นายกิติรัตน์   ภัทรปรีชาสกุล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อ าเภอตาคลี 
2.นายอรรถพร  แรงกสิกร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อ าเภอลาดยาว 
3.นายธีรพันธ์  ศรีคชไกร   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อ าเภอท่าตะโก 

 
ผู้ขาดประชุม 
1.ด.ต.ธงชัย       วจสีัจจะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อ าเภอเมืองนครสวรรค์ 

2.นางอังสุมาลย์   เชี่ยวชาญเวช  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อ าเภอบรรพตพิสัย 
3.นายวรศักดิ์      นิ่มดิษฐ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อ าเภอหนองบัว 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1.นางนัจวนันท์   พีระญาอานนท์  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน  (ลาป่วย) 
 
 

 
************************************************ 
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นางสาวชุติมา เสรีรัฐ   - (กดสัญญาณเสียง) ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
เลขานุการสภา อบจ.นว. ส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ทุกท่าน เข้านั่งประจ าที่ ที่เจ้าหน้าที่ได้จัดไว้

ด้วยค่ะ บัดนี้ ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์    
สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ประจ าปี  2563  พร้อมแล้ว ท่านสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว 
ล าดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านจิตรา  หมีทอง  ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  ขึ้นจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยค่ะ 
ต่อไปเป็นประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์   
เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์   
สมัยสามัญ  สมัยที ่ 1  ประจ าป ี 256 3   ตามที ่ป ระช ุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ สมัยสามัญ  สมัยที ่ 1 
ประจ าป ี 2562  เมื ่อว ันที ่ 15  กุมภาพันธ์ 2562  ได ้ม ีมติ
ก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยสามัญ สมัยที่ 1  
ประจ าปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 19 
มีนาคม 2563 นั้น ดังนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 24  
แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พุทธศักราช 2540 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5 ) พุทธศักราช 2562  จึงเรียกประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  สม ัยส าม ัญ  สม ัยที ่ 1 
ประจ าปี 2563 ตั ้งแต่ว ันที ่ 4  กุมภาพันธ์ 2563 ถึง วันที่ 19 
มีนาคม  2563   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่  22  
มกราคม  2563  (ลงชื่อ)  นางจิตรา  หมีทอง ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ล าดับต่อไปขอเรียนเชิญท่าน
จ ิต ร า   ห ม ีท อง  ป ระธ าน สภ าอ งค ์ก ารบ ร ิห า รส ่วน จ ังห ว ัด
นครสวรรค์ ขึ้นท าหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครสวรรค์ ในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที ่ 1 ประจ าปี 
2563 และขอเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครสวรรค์ กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการตามระเบียบ
วาระการประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญค่ะ  

 
นางจิตรา   หมีทอง   - เรียนท่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ 
ประธานสภา อบจ.นว. นายกฯ  ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ ท่านสื่อมวลชนและท่านผู้มีเกียรติ
ทุกท่าน การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์   
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สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ประจ าปี  2563  เป็นการประชุมเพ่ือให้สภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  พิจารณาก าหนดวันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ประจ าปี 2563   สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ประจ าปี 
2564  พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563    
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ของส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครสวรรค์ และเรื่องอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครสวรรค์  ทั้งนี้  เพ่ือให้การด าเน ินงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   
บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ดิฉันขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครสวรรค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2563 ณ บัดนี้ค่ะ 
- ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 1 

 
ระเบียบวาระที่ 1 - เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
 - เนื่องจากตอนนี้ก็มีโรคระบาดอยากให้ท่านสมาชิกฯ ทุกท่านนะคะ  

ให้ช่วยระมัดระวังหรือว่าได้แจ้งข้อมูลในแต่ละพ้ืนที่ของท่าน ว่ามีท่านใด
ที่ไปเที่ยวต่างประเทศบ้างหรือเป็นบุคคลที่น่าพึงระวังนะคะก็อยากให้
แจ้งกับส่วนกลางหรือว่าแจ้งมาทางสภาก็ได้นะคะแล้วเราจะประสานไป
นะคะ อย่าให้มีการระบาดขึ้นในหมู่บ้านของเราที่เขตที่เรารับผิดชอบนะคะ 
อย่างไรก็ขอให้แจ้งมาด้วยนะคะ 

 - ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 2 
 
ระเบียบวาระที่ 2 - เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครสวรรค์ สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 4  ประจ าปี 2562 เม่ือวันที่  4   
ธันวาคม  2562   

 
นางจิตรา   หมีทอง   - ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมค่ะ เชิญค่ะ  
ประธานสภา อบจ.นว. 
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นางสาวชุติมา    เสรีรัฐ   -  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์   

เลขานุการสภาฯ อบจ. เมื่อวันที่  6  ธันวาคม  2562  เวลา 10.00 น. คณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม ซึ่งประกอบด้วย นางสาวชุติมา  เสรีรัฐ   
นายเผชิญ    พวงสมบัติ   นายประมวญ   สมัครธัญญกรณ์   
นายช านาญ   เหลืองบ ารุงรักษ์  และนางธนิดา ศกุนรักษ์  
ได้ร่วมกันตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครสวรรค์ สมัย วิสามัญ สมัยที่  4  ประจ าปี  2562 
เมื ่อ วันที ่   4   ธัน ว าคม   2562   ซึ่งจากการตรวจรายงานการ
ประชุมและได้ฟังจากเครื่องบันทึกเสียงแล้ว ปรากฏว่ารายงานการประชุม
ดังกล่าวถูกต้องครบถ้วนทุกประการ จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 
นางจิตรา   หมีทอง   - ค่ะ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมนะคะ ก็ได้ตรวจบันทึก 
ประธานสภา อบจ.นว. เทปจากการประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ มีสมาชิกท่านใด 

ที่จะขอเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขในรายงานการประชุมไหมคะ ขอเรียน
เชิญค่ะ  ไม่มีนะคะ ถือว่าที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมนะคะ 

 
มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดนครสวรรค์  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4  ประจ าปี 2562  
เมื่อวันที่  4  ธันวาคม   2562  

 
นางจิตรา     หมีทอง - ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 3 
ประธานสภา อบจ.นว. 
 
ระเบียบวาระที่ 3 - เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 3.1 เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 3.2 เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข 

ครั้งที่ 3/2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 
นางจิตรา   หมีทอง   - เชิญท่านปฏิบัติหน้าที่นายกฯ ค่ะ 
ประธานสภา อบจ.นว. 
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นายไกรสิน   ศิลปาจารย์ 3.1 เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ 
ปลัด อบจ.นว. ปฏิบัติหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
นายก อบจ. นว. - เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  หมวด 6 ข้อ 29 และ (ฉบับที่ 3)  
พ.ศ.2561 ข้อ 12 (3) ก าหนดให้รายงานผลและเสนอความเห็น 

ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน 15 วัน นับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยอย่างน้อยปีละ 1  ครั้ง ภายใน
เดือนธันวาคม ของทุกปี  ในการนี้ องค์การบริหารส่ วนจังหวัด
นครสวรรค์ ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครสวรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงส่ง
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจ านวน 30 ชุด
ให้ท่านแจ้งต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ทราบ และ
ได้เสนอความคิดและการตั้งข้อสังเกตข้อเสนอแนะน าการพัฒนา
ท้องถิ่น  หากสภาองค์การบริหารส่ วนจังหวัดมีข้อสั งเกตหรือ
ข้อเสนอแนะในการติดตามและประเมินผลดังกล่าวประการใดสามารถ
เสนอให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ทราบ เพ่ือเป็น
ข้อมูล เสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครสวรรค์ ต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ จึงเรียนมาเพ่ือ
โปรดทราบ 

3.2 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข 

ครั้งที่ 3 /2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  

- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  ได้จัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) แก้ไขครั้งที่ 3/2563  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  จ านวน 1 รายการ ได้แก่
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 2  
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ต าบลพรหมนิมิต เชื่อมต่อ ต าบลตาคลี  อ าเภอตาคลี  จังหวัด
นครสวรรค์  เนื่องจากแก้ไขปีงบประมาณที่จะด าเนินการ เพ่ือน าไป
เป็นกรอบในการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.2563 ไปตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่แทนโครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 5 ต าบลสร้อยทอง เชื่อมต่อ ต าบลตาคลี จังหวัด
นครสวรรค์ ที่ซ้ าซ้อนกับโครงการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจ าปี 
พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยทอง โดยได้
ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2561 ข้อ 21 และได้รับความเห็นชอบจากนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมได้ประกาศใช้   
เมื่ อวันที่  2  มีนาคม 2563 แล้ว เพ่ือให้ เป็น ไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2561  
ข้อ 21 และข้อ 24 จึงส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
แก้ไข ครั้งที่ 3/2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 
มาเพ่ือเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ทราบ 
รายละเอียดตามสิ่ งที่ ส่ งมาพร้อมนี้  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และ
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

นางจิตรา   หมีทอง   - ค่ะในระเบียบวาระที่ 3 นะคะ คือเรื่องแจ้งเพ่ือทราบของเรื่องการ 
ประธานสภา อบจ.นว.    ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 

เล่มสี เขียวนะคะ ที่ ทางกองกิจการสภาได้ส่ งทางฝ่ายบริหาร ได้มี
คณะกรรมการติดตามประเมินผลซึ่งประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่
หลายๆ ส่วนนะคะและก็สมาชิกฯ ของเราด้วยนะคะเล่มนี้ท่านสมาชิกฯ  
ดูด้วยนะคะ ใน 3.2 ก็คือแผนพัฒนาท้องถิ่นเล่มสีชมพูซึ่งเราส่งเอกสาร
ให้ท่านดูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในวาระที่แจ้งเพ่ือทราบ 
- ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 4 

 

ระเบียบวาระท่ี  4  - เรื่อง ก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปี ของสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 

  1. สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2563  
  2. สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2564  
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นางจิตรา   หมีทอง   - ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ มีความจ าเป็นต้อง
ประธานสภา อบจ.นว.   ก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปี ของสภาองค์การบริหารส่วน 

จังหวัดนครสวรรค์ เพ่ือให้การด าเนินงานในหน้าที่ของสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนั้น  
จึงเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  เพ่ือพิจารณา
ก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมประจ าปีของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครสวรรค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2563 และสมัยสามัญ 
สมัยที่ 1 ประจ าปี 2564 ส าหรับกฏหมายที่เกี่ยวข้องเชิญทางท่าน
เลขานุการ ฯ นะคะ ได้ชี้แจงค่ะ 

 
นางสาวชุติมา  เสรีรัฐ   - ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวกับการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี 
เลขานุการสภา อบจ.นว. 1. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ.2562 มาตรา 22  ในปีหนึ่งให้มีสมัย
ประชุมสามัญสองสมัย ฯลฯ วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปี ให้สภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดก าหนดสมัยประชุมสามัญให้มีก าหนด  
สี่สิบห้าวัน ฯลฯ 

 2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.2547  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554  
ข้อ 21  การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลา
และวันเริ่มต้นประชุมสมัยสามัญประจ าปี ของแต่ละสมัยในปีนั้น  
วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลา ของสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นน า
ปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้น า
ความในข้อ 11 (1) มาบังคับใช้โดยอนุโลม 
ข้อ 11 (1) ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปี ของแต่ละสมัย และ 
วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป  
- ล าดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครสวรรค์ ได้ด าเนินการต่อไปค่ะ 

 
นางจิตรา   หมีทอง   - ค่ะ ก็ เป็นทางเลขานุการสภาฯ ก็ได้ชี้แจงนะคะ เรื่องระเบียบ
ประธานสภา อบจ.นว.   ในการที่จะต้องเสนอการประชุมในสมัยสามัญประจ าปี นะคะสมัยที่ 2  

ของปีงบประมาณ 2563 และสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2564 
รวมทั้งสองสมัย นะคะ เชิญท่านสมาชิกฯ เสนอเลยค่ะ 

 
นายสุชาติ   เรืองชัยเสรีพงษ์  - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 
ส.อบจ.นว. อ าเภอเก้าเลี้ยว กระผมนายสุชาติ  เรืองชัยเสรีพงษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดนครสวรรค์ อ าเภอเก้าเลี้ยว ขอเสนอวันเริ่มสมัยประชุมสภา
ประจ าปีของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ดังนี้  
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- สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2563  ตั้งแต่วันที่  21 กรกฎาคม 
2563 ถึง วันที่ 3 กันยายน 2563   

- สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ประจ าปี  2564  ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 
2564  ถึงวันที่  19  มีนาคม  2564   

 

นางจิตรา   หมีทอง   - ค่ะ ท่านสุชาติ  เรืองชัยเสรีพงษ ์นะคะ ได้เสนอวันเริ่มประชุม 
ประธานสภา อบจ.นว. สมัยสามัญประจ าปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ดังนี้ 

นะคะ สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ประจ าปี 2563 เริ่มตั้งแต่วันที่  21 
กรกฎาคม  2563  ถึงวันที่ 3 กันยายน 2563 นะคะ และสมัย
สามัญ  สมัยที่ 1  ประจ าปี  2564  ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 
ถึง วันที่ 19  มีนาคม  2564  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน
ไหมคะ ถ้าไม่มีก็ถือว่าที่ท่านสุชาติ  เรืองชัยเสรีพงษ์ นะคะ ได้เสนอไว้ 
คือ 1. สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ประจ าปี  2563  เริ่มตั้งแต่วันที่  21 
กรกฎาคม 2563  ถึงวันที่  3  กันยายน  2563 

     2. สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ประจ าปี  2564  เริ่มตั้งแต่วันที่  3  
กุมภาพันธ์  2564  ถึงวันที่  19  มีนาคม  2564  นะคะ 

 
มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค ์ดังนี้ 
 1. สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 2563  เริ่มตั้งแต่วันที่ 

21 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 3 กันยายน 2563  
 2. สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2564  เริ่มตั้งแต่วันที่  3 

กุมภาพันธ์ 2564  ถึงวันที่  19 มีนาคม  2564 
 
นางจิตรา   หมีทอง   - ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่  5 
ประธานสภา อบจ.นว. 

ระเบียบวาระท่ี 5 - ญัตติ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2563 ของกองช่าง ค่าตอบแทน ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
ค่าครุภัณฑ์ จ านวน  9  รายการ  รวมเป็นเงิน  190,150.-บาท  

 
นางจิตรา   หมีทอง   - เชิญท่านปฏิบัติหน้าที่นายกฯ ค่ะ 
ประธานสภา อบจ.นว. 

นายไกรสิน   ศิลปาจารย์   - เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  
ปลัด อบจ.นว. ปฏิบัติหน้าที่  ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ มีความจ าเป็นต้องขอโอน 
นายก อบจ.นว. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกองช่าง

ค่าตอบแทน ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าครุภัณฑ์ โดยมีหลักการและ
เหตุผล ดังนี้ 
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หลักการ 
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ของกองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน งบด าเนินงาน ค่าตอบแทน หน้า 181 ล าดับที่  1 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 190,150 บาท 
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ จ านวน 9 รายการ รวม
เป็นเงิน 190,150 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 

เหตุผล 
เนื่องจากกองช่าง จะมีข้าราชการบรรจุใหม่เข้ามาปฏิบัติงานในสังกัด 
จ านวน 3 ราย ท าให้ครุภัณฑ์ไม่เพียงพอในการปฺฏิบัติงาน ประกอบ
กับครุภัณฑ์ที่ใช้งานอยู่ เกิดการช ารุด จึงมีความจ าเป็นต้องจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ส านักงานและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน 
จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ของกองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน งบด าเนินงาน ค่าตอบแทน หน้า 181 ล าดับที่  1 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 190,150 บาท 
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ จ านวน 9 รายการ 
รวมเป็นเงิน 190,150 บาท ตามรายละเอียดประกอบญัตติที่เสนอ
มาพร้อมนี้ ซึ่งการโอนงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวเป็นการโอน  
งบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ค่าครุภัณฑ์ เป็นอ านาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น ตามข้อ 27 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ดังนั้น จึงเสนอญัตตินี้มา
เพ่ือขออนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ในการ
โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(ลงชื่อ)นายไกรสิน  ศิลปาจารย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครสวรรค ์ ปฏ ิบ ัต ิหน ้าที ่น ายกองค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัด
นครสวรรค์ 
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นางจิตรา   หมีทอง   - ค่ะส าหรับในญัตตินี้นะคะก็เป็นการโอนงบประมาณของค่าตอบแทน 
ประธานสภา อบจ.นว. ไปเป็นค่าครุภัณฑ์ของกองช่างมีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมคะ ถ้าไม่มี

ขอองค์ประชุมด้วยค่ะ ในญัตตินี้นะคะ องค์ประชุม  23  ท่านนะคะ 
ต่อไปจะขอมติที ่ประชุมนะคะ ท่านใดเห็นด้วยกับญัตตินี ้นะคะ 
กรุณายกมือค่ะ ขอบคุณค่ะ ท่านใดไม่เห็นด้วย กรุณายกมือค่ะ  
ไม่มีนะคะ ขอผลคะแนนด้วยค่ะ 

      สรุปผลการลงมติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 
ในระเบียบวาระที่  5 
องค์ประชุม จ านวน   23 ท่าน 
เห็นด้วย  จ านวน    21    ท่าน 
ไม่เห็นด้วย จ านวน      -      ท่าน 
งดออกเสียง จ านวน       2       ท่าน  (ประธานสภาฯ กับ เลขาฯ ) 

 
มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติอนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.2563 ของกองช่าง ค่าตอบแทน ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
ค่าครุภัณฑ์ จ านวน 9  รายการ รวมเป็นเงิน 190,150.-บาท 

 
นางจิตรา  หมีทอง   - ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 6  
ประธานสภา อบจ.นว. 
ระเบียบวาระท่ี  6 - ญัตติ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ของส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ค่าครุภัณฑ์ จ านวน  2 รายการ  รวมเป็นเงิน 14,750.-บาท 

 
นางจิตรา   หมีทอง - เชิญท่านปฏิบัติหน้าที่นายกฯ ค่ะ 
ประธานสภา อบจ.นว. 
 
นายไกรสิน  ศิลปาจารย์   - เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  
ปลัด อบจ.นว.ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ มีความจ าเป็นต้องขอโอน 
นายก อบจ.นว. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักปลัด

อ งค์ ก า รบ ริ ห า ร ส่ ว น จั งห วั ด  ไป ตั้ ง จ่ า ย เป็ น ร า ย ก า ร ให ม่  
ค่าครุภัณฑ์ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ของส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด แผนงานบริหารงานทั่วไป  
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งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร หน้า 102 
ล าดับที่ 1 เครื่องปั้มน้ า แบบอัตโนมัติ จ านวน  14,750 บาท ไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ รวมเป็นเงิน 14,750 บาท ดังนี้ 
ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องปั้มน้ า แบบอัตโนมัติ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องปั้มน้ า แบบอัตโนมัติ แรงดันคงที่ จ านวน 1 เครื่อง ๆ  ละ 9,800 บาท 
เป็นเงิน 9,800 บาท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องบันทึกเสียง
ดิจิตอล เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 
4,950 บาท เป็นเงิน 4,950 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 

เหตุผล 
เนื่องจากเครื่องปั้มน้ า แบบอัตโนมัติ ตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ยังมิได้มีความจ าเป็นต้อง
จัดซื้อ ประกอบกับขณะนี้เครื่องปั้มน้ าที่ติดตั้ง ณ อาคารหอประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ช ารุดเสียหายไม่สามารถ
ซ่อมแซมได้ มีความจ าเป็นที่จะต้องจัดซื้อทดแทนเครื่องปั้มน้ าที่ช ารุด 
และเครื่องบันทึกเสียง เพ่ือใช้ส าหรับบันทึกการประชุมทั้งภายในและ
ภายนอกสถานที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์   
จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ของส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร หน้า 102 
ล าดับที่  1 เครื่องปั้มน้ า แบบอัตโนมัติ  จ านวน 14 ,750 บาท  
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ รวมเป็นเงิน 14,750 บาท 
ตามรายละเอียดประกอบญั ตติที่ เสนอมาพร้อมนี้  ซึ่ งการโอน
งบประมาณรายจ่ายดังกล่าวเป็นการโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่  ค่ าครุภัณ ฑ์  เป็ นอ านาจอนุ มัติ ของสภาท้ องถิ่ น  
ตามข้อ 27 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ดังนั้น จึงเสนอญัตตินี้มาเพ่ือขออนุมัติต่อสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ในการโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (ลงชื่อ) นายไกรสิน  ศิลปาจารย์ 
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 
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นางจิตรา   หมีทอง   - ค่ะ ในญัตตินี้เป็นการขอโอนงบประมาณรายจ่ายของส านักปลัดฯ นะคะ 
ประธานสภา อบจ.นว. ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์การเกษตรนะคะ  

จาก 1 รายการ  เป็น  2  รายการ มีสมาชิกท่านใดที่จะอภิปรายไหมคะ 
ถ้าไม่มีขอองค์ประชุมด้วยค่ะ ในญัตตินี ้นะคะ องค์ประชุม  23  
ท่านนะคะ ต่อไปจะขอมติที ่ประชุมนะคะ ท่านใดเห็นด้วยกับ
ญัตตินี้นะคะ กรุณายกมือค่ะ ขอบคุณค่ะ ท่านใดไม่เห็นด้วย กรุณายก
มือค่ะ ไม่มีนะคะ ขอผลคะแนนด้วยค่ะ 

      สรุปผลการลงมติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 
ในระเบียบวาระที่  6 
องค์ประชุม จ านวน   23 ท่าน 
เห็นด้วย  จ านวน    21    ท่าน 
ไม่เห็นด้วย จ านวน      -      ท่าน 
งดออกเสียง จ านวน       2       ท่าน  (ประธานสภาฯ กับ เลขาฯ ) 

 
มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติอนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.2563 ของส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าครุภัณฑ์  จ านวน 2 รายการ รวมเป็นเงิน 
14,750.-บาท 

 
นางจิตรา     หมีทอง   - ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่  7 
ประธานสภา อบจ.นว. 

ระเบียบวาระท่ี  7  - ญัตติ  การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ของกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
ค่าครุภัณฑ์ จ านวนเงิน 16,000.-บาท   

 
นางจิตรา   หมีทอง - เชิญท่านปฏิบัติหน้าที่นายกฯ ค่ะ 
ประธานสภา อบจ.นว. 
 
นายไกรสิน   ศิลปาจารย์   - เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  
ปลัด อบจ.นว.ปฏิบัติหน้าที่  ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ มีความจ าเป็นต้องขอ 
นายก อบจ.นว. โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกอง

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ค่าตอบแทน ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
ค่าครุภัณฑ์ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
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หลักการ 
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ของกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งบด าเนินงาน ค่าตอบแทน หน้า 165 
ล าดับที่  1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 
16,000 บาท ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานส านักงาน 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานส านักงาน 
จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท เป็นเงิน 16,000 บาท 
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 

เหตุผล 
เนื่องจากกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ได้จ าหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก รหัสพัสดุ 416 52 0841 ที่ช ารุดไปแล้ว ซึ่งจ าเป็นต้อง
จัดซื้อมาทดแทนเครื่องเดิม จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานสังคมสงเคราะห์  
งานบ ร ิห ารทั ่ว ไป เกี ่ย วก ับ ส ังคม สง เค ราะห ์ งบ ด า เน ิน งาน 
ค่าตอบแทน หน้า 165  ล าดับที่ 1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ จ านวน 16 ,000 บาท  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  
งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท เป็นเงิน 
16,000 บาท ตามรายละเอียดประกอบญัตติที่เสนอมาพร้อมนี้   
ซึ่งการโอนงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวเป็นการโอนงบประมาณ  
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าครุภัณฑ์ เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น ตามข้อ 27 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ดังนั้น จึงเสนอญัตตินี้มาเพ่ือขอ
อนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ในการโอน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
(ลงชื่อ) นายไกรสิน  ศิลปาจารย์  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 
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นางจิตรา   หมีทอง   - ค่ะญัตตินี้ก็เป็นการขอโอนงบประมาณรายจ่ายไปกองส่งเสริม 
ประธานสภา อบจ.นว. คุณภาพชีวิตไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เป็นค่าครุภัณฑ์จ านวน 1  รายการ 

จากค่าตอบแทนเป็นค่าครุภัณฑ์ซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  มีสมาชิกท่าน
ใดที่จะอภิปรายไหมคะ ถ้าไม่มีขอองค์ประชุม ด้วยค่ะ ในญัตตินี ้นะคะ 
องค์ประชุม  23 ท่านนะคะ ต่อไปจะขอมติที่ประชุมนะคะ  
ท่านใดเห็นด้วยกับญัตตินี้นะคะ กรุณายกมือค่ะ ขอบคุณค่ะ ท่านใด
ไม่เห็นด้วย กรุณายกมือค่ะ ไม่มีนะคะ ขอผลคะแนนด้วยค่ะ 
สรุปผลการลงมติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 
ในระเบียบวาระที่  7 
องค์ประชุม จ านวน   23 ท่าน 
เห็นด้วย  จ านวน    21    ท่าน 
ไม่เห็นด้วย จ านวน     -      ท่าน 
งดออกเสียง จ านวน       2       ท่าน  (ประธานสภาฯ กับ เลขาฯ ) 

 
มติที่ประชุม -ที่ประชุมมีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.2563 ของกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
ค่าครุภัณฑ์ จ านวนเงิน 16,000.-บาท  

 
นางจิตรา   หมีทอง - ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 8 
ประธานสภา อบจ.นว. 
ระเบียบวาระท่ี 8 - ญัตติ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ของกองช่างไปตั้งจ่ายเปน็รายการใหม่ ค่าครุภณัฑ์ จ านวน 3 รายการ 
รวมเป็นเงิน 42,200.-บาท 

นางจิตรา   หมีทอง - เชิญท่านปฏิบัติหน้าที่นายก ค่ะ 
ประธานสภา อบจ.นว. 

นายไกรสิน   ศิลปาจารย์   - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  
ปลัด อบจ.นว. ปฏิบัติหน้าที่   ญัตติ นี้ขอมอบให้ผู้อ านวยการพีระพงษ์  วงษ์นิยม เป็นผู้อ่าน 
นายก อบจ.นว.     รายละเอียด ครับ 
 
นางจิตรา   หมีทอง - เชิญค่ะ 
ประธานสภา อบจ.นว. 
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นายพีระพงษ์   วงษ์นิยม - เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  
ผู้อ านวยการกองกิจการสภา  ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ มีความจ าเป็นต้องขอโอน 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกองช่าง 
ค่าใช้สอยไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าครุภัณฑ์ โดยมีหลักการและ
เหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ของกองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุ มชน  งบด า เนิ น งาน  ค่ า ใช้ สอย รายจ่ าย เกี่ ยว เนื่ อ งกับ 
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน  ๆหน้า 183 ล าดับที่ 1  
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 42,200 บาท ไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ จ านวน 3 รายการ รวมเป็นเงิน 
42,200 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 

เหตุผล 
เนื่องจากกองช่าง มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงานเพ่ือใช้ 
ในการปฏิบัติงานและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่เพ่ือติดตามข้อมูล 
ข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับภารกิจของทางราชการ จึงขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกองช่าง 
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบ
ด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ หน้า 183 ล าดับที่ 1 ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ จ านวน 42,200 บาท ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชนงบ
ลงทุนค่าครุภัณฑ์ จ านวน 3 รายการ รวมเป็นเงิน 42,200 บาท 
ตามรายละเอียดประกอบญัตติที ่เสนอมาพร้อมนี ้ ซึ่งการโอน
งบประมาณรายจ่ายดังกล่าวเป็นการโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ค่าครุภัณฑ์เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ตามข้อ 27 
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3)  
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พ.ศ. 2543 ดังนั้น จึงเสนอญัตตินี้มาเพ่ือขออนุมัติต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ในการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563   (ลงชื่อ)นายไกรสิน  ศิลปาจารย์ ปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 
 

นางจิตรา   หมีทอง   - ค่ะ มีสมาชิกท่านใดที่จะอภิปรายไหมคะ ถ้าไม่มีขอองค์ประชุม ด้วยค่ะ  
ประธานสภา อบจ.นว. ในญัตตินี้นะคะ องค์ประชุม  23 ท่านนะคะ ต่อไปจะขอมติ  

ที่ประชุมนะคะ ท่านใดเห็นด้วยกับญัตตินี้นะคะ กรุณายกมือค่ะ 
ขอบคุณค่ะ ท่านใดไม่เห็นด้วย กรุณายกมือค่ะ ไม่มีนะคะ ขอผล
คะแนนด้วยค่ะ 
สรุปผลการลงมติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 
ในระเบียบวาระที่  8 
องค์ประชุม จ านวน   23 ท่าน 
เห็นด้วย  จ านวน    21    ท่าน 
ไม่เห็นด้วย จ านวน     -      ท่าน 
งดออกเสียง จ านวน       2       ท่าน  (ประธานสภาฯ กับ เลขาฯ ) 

 
มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.2563  ของกองช่างไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าครุภัณฑ์ จ านวน 
3 รายการ รวมเป็นเงิน 42,200.-บาท  

 
นางจิตรา   หมีทอง   - ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 9 
ประธานสภา อบจ.นว. 
ระเบียบวาระท่ี  9 - ญัตติ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.2563 ของกองช่างไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง จ านวนเงิน 2,000,000.-บาท 

 
นางจิตรา   หมีทอง   - เชิญท่านปฏิบัติหน้าที่นายก ฯ ค่ะ 
ประธานสภา อบจ.นว. 

 
นายไกรสิน    ศิลปาจารย์   - ญัตติ นี้ขอมอบให้ ผู้อ านวยการพีระพงษ์  วงษ์นิยม  
ปลัด อบจ.นว. ปฏิบัติหน้าที่  เป็นผู้อ่านครับ 
นายก อบจ.นว. 
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นายพีระพงษ์    วงษ์นิยม   - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  
ผู้อ านวยการกองกิจการสภา  ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ มีความจ าเป็นต้องขอโอน 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกองช่าง  
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยมีหลักการและ
เหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ของกองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน  
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค หน้า 202 ล าดับ
ที่ 17 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 5 ต าบลสร้อยทอง เชื่อมต่อ ต าบล
หนองหม้อ อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 2,000,000 บาท 
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า ถนน 
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ก่อสร้าง
ถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 ต าบลพรหมนิมิต 
เชื่อมต่อ ต าบลสร้อยทอง อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 
2,000,000 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 

เหตุผล 
เนื่องจากกองช่างได้ตรวจสอบโครงการแล้ว ปรากฏว่าโครงการ
ดังกล่าวไปซ้ าซ้อนกับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น นว.ถ. 112 – 04 หมู่ที่ 5 ต าบลหนองแก้ว สายบ้านหนอง
แก้วถึงคลองหก จากถนน ค.ส.ล. เดิมถึงคลองหก หมู่ที่ 5 ต าบล  
สร้อยทอง อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสร้อยทองที ่ได ้ร ับจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ ่น จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ของกองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน  
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
ห น้ า  2 0 2  ล า ดั บ ที่  1 7  ก่ อ ส ร้ า ง ถ น น  ค . ส . ล .  
หมู่ที่ 5 ต าบลสร้อยทอง เชื่อมต่อ ต าบลหนองหม้อ อ าเภอตาคลี จังหวัด
นครสวรรค์ จ านวน 2,000,000 บาท ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและ 
สิ่งก่อสร้างค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่  2 ต าบลพรหมนิมิต เชื่อมต่อ ต าบล
สร้อยทอง อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 2,000,000 บาท  
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ตามรายละเอียดประกอบญั ตติที่ เสนอมาพร้อมนี้  ซึ่ งการโอน
งบประมาณรายจ่ายดังกล่าวเป็นการโอนงบประมาณ ไปตั้งจ่าย 
เป็นรายการใหม่ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น ตามข้อ 27 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ดังนั้น จึงเสนอญัตตินี้มาเพ่ือขอ
อนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ในการโอน
งบ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ่า ย ป ร ะ จ า ป ี ง บ ป ร ะ ม า ณ  พ .ศ .  2563 
ขอบ คุณ ค รับ  (ลงชื ่อ )นายไกรสิน   ศิลปาจารย์ ปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครสวรรค์ 

นางจิตรา    หมีทอง   - ก็เป็นการขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนะคะ ไปตั้งจ่าย 
ประธานสภา อบจ.นว. เป็นรายการใหม่ อยากให้ท่านสมาชิกฯ ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ นะคะ ให้ดู 

ในเรื่องรายละเอียดว่าถูกต้องหรือไม่ เชิญท่านช านาญ จะได้ดูรายละเอียด
ทีเดียวเลย เพราะฉะนั้นถ้าไม่ดูแล้วเดี๋ยว ผิดพลาดขึ้นมาต้องมาเข้าสภาฯ อีก 
วาระที่ 9 จากถนน ค.ส.ล. นะคะ คอนกรีต ต าบลสร้อยทอง เชื่อมต่อ
ต าบลหนองหม้อ ของอ าเภอตาคลีเปลี่ยนเป็นถนนลาดยางผิวจราจร 
แอสฟัลท์ติก เขตท่านช านาญ เชิญค่ะ 

 
นายช านาญ   เหลืองบ ารุงรักษ์  - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  
รองประธานสภา อบจ.นว.   ท่านปฏิบัติหน้าที่นายกฯ  จากการที่ได้ดูจากในโครงการนะครับ 

ที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการ เนื่องจากท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล
สร้อยทอง นะครับ ได้จัดสรรงบประมาณจากองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นนะครับ ก็เลยท าให้งบประมาณซ้ าซ้อน ก็เลยขออนุญาตสภา  
เพ่ือจะเปลี่ยนแปลงโครงการนะครับ มาลงที่ต าบลพรหมนิมิต หมู่ที่ 2 นะครับ  
ไม่แน่ใจว่าตรงนั้นเป็นพ้ืนที่ของหมู่ 5  ของพรหมนิมิต แต่ในนี้เขียนเป็น
หมู่ 2 ผมก็เลยไม่แน่ใจ เดี๋ยวโทรถามสักครู่ครับ 

 
นางจิตรา   หมีทอง   - นั้นเดี๋ยวญัตตินี้ผ่านไปก่อนไหม รอทางท่านปิโยรส ถูกต้องหรือเปล่า 
ประธานสภา อบจ.นว. หมู ่เราสงสัยอยู่ว่ามันจะผิดหมู่จะได้ทีเดียวเลย ไม่อย่างนั้นเราต้องมาขอ

เปลี่ยนแปลงอีก 
 
นายช านาญ  เหลืองบ ารุงรักษ์  - แต่ถ้าตามโครงการเดิมเลยก็จะเป็นหมู่  2 อยู่แล้ว พรหมนิมิต 
รองประธานสภา อบจ.นว. 
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นางจิตรา    หมีทอง   - อยู่ในแผนมีไหม ทางแผนมีไหมคะ อยู่ในแผนใช่ไหมคะ หมายถึงว่าหมู่ 
ประธานสภา อบจ.นว.   ถูกไหม 

 
นายช านาญ  เหลืองบ ารุงรักษ์  - ครับในแผน ค าว่าหมู่  2 พรหมนิมิต นะครับ แต่เส้นนี้มันจะมีทั้งหมู่ 2  
รองประธานสภา อบจ.นว. หมู่  5  ,  หมู่  9  แต่พิกัดที่จะท ามันอยู่ประมาณตรงหมู่ 5  ไม่แน่ใจว่า

ตรงนี้จะถูกหรือเปล่า   เพราะเส้นนี้มันใช้พ้ืนที่ได้  3  หมู่เลยนะครับ 
 
นางจิตรา    หมีทอง   - คาบเกี่ยวใช่ไหมคะ เชิญท่านปฏิบัติหน้าที่นายกฯ ค่ะ 
ประธานสภา อบจ.นว 
 
นายช านาญ  เหลืองบ ารุงรักษ์  - มันเป็นเส้นเดียวกัน คาบเกี่ยวกัน 
รองประธานสภา อบจ.นว. 
 
นายไกรสิน    ศิลปาจารย์  - ก็ท้ังเส้นนี้อยู่ในแผนอยู่แล้ว ตลอดสามหมู่ เช็คว่ามันตรงเป็นหมู่ 5  
ปลัดอบจ.นว. ปฏิบัติหน้าที่  หรือเปล่าหรือหมู่ 2 กันแน่ รอช่างนิดหนึ่ง 
นายก อบจนว. 

 
นายช านาญ  เหลืองบ ารุงรักษ์  - แต่ถ้าจุดพิกัดน่าจะอยู่ตรงหมู่ 5 ที่ท านะครับ ที่ผมออกไปดูกับช่าง 
รองประธานสภา อบจ.นว. 
 
นางจิตรา   หมีทอง   - แล้วเราต้องขออนุมัติตามแผนหรือว่าเราต้องขอเปลี่ยนแปลง 2 กับ 5  
ประธานสภา อบจ.นว.   อยู่ด้วยกันได้แปลว่าท าได้ก็ในรายละเอียด ตามรายละเอียดในญัตตินี้นะคะ 

ค่ะเชิญนั่งค่ะ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหมคะ ถ้าไม่มีขอองค์
ประชุมด้วยค่ะ องค์ประชุม  23 ท่านนะคะ ต่อไปจะขอมติ  
ที่ประชุมนะคะ ท่านใดเห็นด้วยกับญัตตินี้นะคะ กรุณายกมือค่ะ 
ขอบคุณค่ะ ท่านใดไม่เห็นด้วย กรุณายกมือค่ะ ไม่มีนะคะ ขอผล
คะแนนด้วยค่ะ 
สรุปผลการลงมติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 
ในระเบียบวาระที่  9 
องค์ประชุม จ านวน   23 ท่าน 
เห็นด้วย  จ านวน    21    ท่าน 
ไม่เห็นด้วย จ านวน     -      ท่าน 
งดออกเสียง จ านวน       2       ท่าน  (ประธานสภาฯ กับ เลขาฯ ) 
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มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.2563  ของกองช่างไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง จ านวนเงิน 2,000,000.-บาท  
 

นางจิตรา    หมีทอง   - ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 10 
ประธานสภา อบจ.นว. 
ระเบียบวาระที่  10  - ญัตติ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 

กิจการพัฒนาบึงบอระเพ็ด ที่ได้รับอนุมัติขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน 
กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 ค่าครุภัณฑ์ จ านวนเงิน  1,000,000.-บาท 

 
นางจิตรา   หมีทอง - เชิญท่านปฏิบัติหน้าที่นายกฯ ค่ะ 
ประธานสภา อบจ.นว. 

 
นายไกรสิน   ศิลปาจารย์   - ญัตติ นี้มอบให้ ผู้อ านวยการพีระพงษ์  วงษ์นิยมเป็นผู้อ่านครับ 
ปลัด อบจ.นว. ปฏิบัติหน้าที่ 
นายก อบจ.นว. 
 
นางจิตรา   หมีทอง   - เชิญท่าน ผู้อ านวยการ ค่ะ 
ประธานสภา อบจ.นว. 

 
นายพีระพงษ์    วงษ์นิยม   - เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  
ผู้อ านวยการกองกิจการสภา ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ มีความจ าเป็นต้องขอแก้ไข

เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการพัฒนา 
บึงบอระเพ็ด ที่ได้รับอนุมัติขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน กรณียังมิได้ 
ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561  
ค่าครุภัณฑ์ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายรายจ่ายเฉพาะการ 
กิจการพัฒนาบึงบอระเพ็ด ที่ได้รับอนุมัติขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน 
กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 (ตามใบแก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 2/2562 (เบิกตัดปี)  
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ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2562) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ หน้า 383 ล าดับที่ 1 กล้อง
วงจรปิด (CCTV) ระยะที่ ๒ จ านวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท รายละเอียด
ตามเอกสารแนบท้าย    

เหตุผล 
เนื่องจากเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบ  
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดได้มีการก าหนดใหม่ ฉบับเดือนกันยายน 
2562 จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการ กิจการพัฒนาบึงบอระเพ็ด ที่ได้รับอนุมัติขยาย
เวลาการเบิกจ่ายเงิน กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ หน้า 383 ล าดับที่ 1 กล้อง
วงจรปิด (CCTV) ระยะที่ ๒ จ านวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งไม่ท าให้
ลักษณะ ปริมาณและคุณภาพเปลี่ยน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
ดังกล่าวเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ค่าครุภัณฑ์ ที่ได้รับอนุมัติขยาย
เวลาการเบิกจ่ายเงิน เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ตามข้อ 31 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2543 ดังนั้น จึงเสนอญัตตินี้มาเพ่ือขออนุมัติต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายรายการที่ได้รับอนุมัติขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน  
กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561  ขอบคุณครับ (ลงชื่อ)นายไกรสิน  ศิลปาจารย์  
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที ่นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 

นางจิตรา    หมีทอง   - ค่ะ ก็เป็นการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
ประธานสภา อบจ.นว.   มีสมาชิกท่านใดที่จะอภิปรายไหมคะ เชิญท่านชุติมา ค่ะ  
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นางสาวชุติมา   เสรีรัฐ   - ค่ะ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  
เลขานุการสภา อบจ.นว.   ท่านฝ่ายบริหาร ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 

ดิฉันนางสาวชุติมา   เสรีรัฐ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครสวรรค์ อ าเภอลาดยาว สืบเนื่องจากญัตตินี้ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
แก้ไขงบประมาณนะคะ เราจะเห็นว่างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของเรื่อง 
กล้อง (CCTV)  ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แล้วมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข
มาโดยตลอดนะคะ แล ้วก ็ได ้เข ้าสภ า สภาก ็ม ีการอน ุม ัต ิให้
เปลี่ยนแปลงซึ่ง ณ ตรงนี้ในตามญัตตินี้ได้มีการแจ้งว่ามีการก าหนดใหม่
เกี ่ยวกับเรื ่องลักษณะพื้นฐานของกล้องวงจรปิดนะคะ ในเดือน
กันยายน พ.ศ.2562 นะคะ ซึ่ง ณ ตรงนี้อยากขอผ่านประธานสภาไปยัง
ฝ่ายบริหารนะคะว่าสมมุติถ้าเกิดมันมีการอนุมัติงบไปแล้วขอให้เร่งรัด
เพราะว่าเนื่องจากกล้อง (CCTV) หรือ ว่าพวก Computer ต่างๆ  
มันปรับไวมากไม่ว่าจะเป็นรุ่น หรือเรื่องราคามันปรับไวมาก เพราะฉะนั้นถ้า
เผื ่อเป็นไปได้เพราะมันค้างคาตั ้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
นะคะ ก็อยากฝากเรียนท่านประธานฝากไปยังฝ่ายบริหาร  
ว ่าสมม ุต ิ ถ ้า เก ิด  ณ ตรงนี้ เมื่อผ่านสภาไปแล้วขอให้ เร่งรัดในการ
ด าเนินงานเพ่ือที่ว่าหนึ่งได้ประโยชน์กับในส่วนของบึงบอระเพ็ดด้วยก็ฝากไว้
เพียงเท่านี้ค่ะ ขอบคุณมากค่ะ 

 
นางจิตรา    หมีทอง   - ค่ะ ก็ฝากทางฝ่ายบริหารนะคะให้เร่งรัดการเบิกจ่าย  
ประธานสภา อบจ.นว.   และการจัดซื้อด้วยนะคะ ด าเนินงานตามระเบียบค่ะ ต่อไป 

มีสมาชิกท่านอ่ืนอีกไหมคะในญัตตินี้ ถ้าไม่มีขอองค์ประชุมด้วยค่ะ 
ในญัตตินี้นะคะ องค์ประชุม 22 ท่านนะคะ ต่อไปจะขอมติ  
ที่ประชุมนะคะ  ท่านใดเห็นด้วยกับญัตตินี ้นะคะ กรุณายกมือค่ะ 
ขอบคุณค่ะ ท่านใดไม่เห็นด้วย กรุณายกมือค่ะ ไม่มีนะคะ ขอผล
คะแนนด้วยค่ะ 
สรุปผลการลงมติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 
ในระเบียบวาระที่  10 
องค์ประชุม จ านวน   22 ท่าน 
เห็นด้วย  จ านวน    20    ท่าน 
ไม่เห็นด้วย จ านวน     -      ท่าน 
งดออกเสียง จ านวน       2       ท่าน  (ประธานสภาฯ กับ เลขาฯ ) 
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มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย

เฉพาะการ กิจการพัฒนาบึงบอระเพ็ด ที่ได้รับอนุมัติขยายเวลาเบิก
จ่ายเงิน กรณี ยั งมิ ได้ก่อหนี้ ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 ค่าครุภัณฑ์ จ านวนเงิน  1,000,000.-บาท  
 

นางจิตรา    หมีทอง   - ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 11 
ประธานสภา อบจ.นว. 
ระเบียบวาระที่  11 - ญัตติ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 

กิจการพัฒนาบึงบอระเพ็ด ที่ได้รับอนุมัติให้กันเงิน กรณียังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง จ านวนเงิน  700,000.-บาท 

 
นางจิตรา    หมีทอง - เชิญท่านปฏิบัติหน้าที่นายกฯ ค่ะ 
ประธานสภา อบจ.นว. 

 
นายไกรสิน   ศิลปาจารย์   - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  
ปลัด อบจ.นว. ปฏิบัติหน้าที่  ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ มีความจ าเป็นต้องขอแก้ไข 
นายก อบจ.นว.    เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการพัฒนา 

บึงบอระเพ็ดที่ ได้รับอนุมัติ ให้กัน เงิน  กรณียังมิ ได้ก่อหนี้ผูกพัน 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายรายจ่ายเฉพาะการ 
กิจการพัฒนาบึงบอระเพ็ด ที่ได้รับอนุมัติให้กันเงิน กรณียังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการ
วางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หน้า 372 ล าดับที่ 2 
ปรับปรุงอาคารที่ พั กนักท่ องเที่ ยว จ านวน 700 ,000 บาท 
รายละเอียดตามเอกสาร แนบท้าย    

เหตุผล 
เนื่องจากปัจจุบันอาคารที่พักนักท่องเที่ยวมีโครงการที่จะด าเนินการ
ปรับปรุงรวมทั้งทาสีด้วย ประกอบกับอาคารแสดงพันธุ์และจัดแสดง
จระเข้ได้ก่อสร้างมาเป็นเวลานาน ท าให้สีที่ทาไว้เกิดการซีดจางและ 
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หลุดลอก โครงเหล็กบางส่วนเป็นสนิม เพ่ือเป็นการปรับปรุงบ ารุงรักษา 
สิ่งปลูกสร้างให้มีความพร้อมต่อการใช้งาน และบริการให้นักท่องเที่ยว
เกิดความพึงพอใจ จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการพัฒนาบึงบอระเพ็ด ที่ได้รับ
อนุมัติ ให้กันเงิน กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ 
นันทนาการงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว งบลงทุน 
ค่าที่ ดินและสิ่ งก่อสร้าง ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ ดินและ
สิ่งก่อสร้าง หน้า 372 ล าดับที่ 2 ปรับปรุงอาคารที่พักนักท่องเที่ยว 
จ านวน 700,000 บาท ซึ่งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงดังกล่าว
เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นอ านาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น ตามข้อ 31 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ดังนั้น จึงเสนอญัตตินี้มา
เพ่ือขออนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ในการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายรายการที ่ได ้ร ับ
อนุมัต ิให้ก ัน เงิน  กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ลงชื่อ)นายไกรสิน  ศิลปาจารย์  
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที ่นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 

 
นางจิตรา   หมีทอง   - ค่ะ ในญัตตินี้ก็เป็นการขอแก้ไขนะคะค าชี้แจงในรายละเอียดมีท่าน 
ประธานสภา อบจ.นว.   ใดที่จะสอบถามไหมคะ เชิญท่านวิทูร ค่ะ 
 
นายวิทูร    เจริญชัยฤทธิ์   - กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมนายวิทูร เจริญชัยฤทธิ์ 
ส.อบจ.นว. อ าเภอเมืองนครสวรรค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อ าเภอเมืองฯ 

จากที่ฝ่ายบริหารนะครับ แจ้งในที่ประชุมว่าเราก็เห็นนะครับ 
ว่ามันมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงซ่อมแซม นะครับ แต่อยากจะสอบถาม
เหตุผลว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับว่าท าไมจ านวนเงินเท่าเดิมแต่ตารางเมตร 
ได้น้อยลงนะครับ อันนี้หมายถึงว่าราคาต่อตารางเมตรมันเพ่ิมขึ้น 
ใช่ไหมครับ เพราะว่าจากเดิมงบประมาณ 700,000 .- บาท เท่ากัน 
แต่ของเดิมทาได้ 7,000 ตารางเมตร ตารางเมตรละ 1 บาท นะครับ 
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ของใหม่เหลือ 6,490 ตารางเมตร หายไป 510 ตารางเมตร มันเกิด
อะไรขึ้นครับ รบกวนสอบถามทางฝ่ายบริหารด้วยครับ ขอบคุณครับ  

 
นางจิตรา    หมีทอง   - เชิญท่านปฏิบัติหน้าที่นายกฯ ค่ะ 
ประธานสภา อบจ.นว. 

 

นายไกรสิน   ศิลปาจารย์   - ให้ ผอ.สันติ ชี้แจงครับ 
ปลัด อบจ.นว. ปฏิบัติหน้าที่ 
นายก อบจ.นว. 
 
นายสันติ    จันเผิบ   - กราบเรียนท่านประธานสภา ที่เคารพครับ ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ 
ผู้อ านวยการกองกิจการพาณิชย์ กระผมนายสันติ  จันเผิบ  ผู้อ านวยการกองกิจการพาณิชย์ ผู้รับผิดชอบ

โครงการและก็เป็นผู้ที่น าเสนอผู้บริหารเพ่ือขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ครับ 
เดิมทีอาคารที่พักนักท่องเที่ยวก็คือโรงแรมตั้งไว้  700,000 บาท 
ก็คือ  7,000  ตารางเมตร แต่พอเรามีโครงการที่จะเปลี่ยนแปลง รีโนเวท
โรงแรม ท าให้อันนี้มันซ้ ากันกับที่เราจะท าใหม่ ก็เลยมีโครงการว่ามันจะ
ซ้ ากันมันจะไม่เหมาะสมในการใช้งบประมาณ ก็เลยเปลี่ยนไปทาสี  
ที่อาคารแสดงเพาะพันธ์จระเข้ ถ้าดูรายละเอียดลึกๆ มันต่างกัน 510 
ตารางเมตร อย่างที่ท่านว่า แต่ที่อาคารแสดงจระเข้มันเป็นการทาสีที่ใช้สี
น้ ามันมากกว่าสีที่ทาคอนกรีตซึ่งมันมีราคาค่อนข้างสูงกว่า ครับ อันนี้ก็
เป็นเหตุผลที่ทางกองช่างส่งรายการมาให้ ครับผม 

 
นางจิตรา   หมีทอง   - เชิญทางกองช่าง ช่วยเปรียบเทียบรายละเอียดระหว่างสีที่ทาโรงแรมกับ 
ประธานสภา อบจ.นว.   ที่ทาเป็นสีน้ ามันค่ะ มันเป็นราคาอะไรยังไง เชิญค่ะ 
 

 
นายปิโยรส     ปุญญฤทธิ์   - กราบเรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกฯ ทุกท่าน ครับ  
หัวหน้าฝ่ายส ารวจและออกแบบ  เหตุผลส าคัญที่ท าให้ราคาและจ านวนตารางเมตรมันลดลงเรื่องราคา 

สีน้ ามันกับสีน้ ามันจะต่างกันอยู่ประมาณสัก 10 กว่าบาท และมันมี
บางส่วนอีกที่เข้าไปส ารวจแล้วในพ้ืนที่ที่พ้ืนที่ที่จะทาก็มีบางส่วนที่มัน
ต้องซ่อมแซมก่อน อย่างเช่นวงกบอาจจะผุพังที่มันต้องเปลี่ยนนะครับ
หรือฝ้าหรือว่าประตูเป็นลักษณะนี้ที่มันพังเค้าต้องมีการซ่อมแซม
ปรับปรุงก่อน นะครับ มันก็เลยจ าเป็นต้องลดจ านวนตารางเมตรลงครับ 
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นางจิตรา   หมีทอง   - เดี๋ยวฝากนิดหนึ่งในเรื่องของการออกแบบเวลาที่เราจะประมูลขอให้สี 
ประธานสภา อบจ.นว. ให้มันเป็นธีมเดียวกันหมด นะคะ อันนี้เราต้องมาคุยกันก่อนเดี๋ยวพอไม่

ก าหนดสีไปมันจะหลากสีไปหมดนะ ขอฝากนิดหนึ่ง ค่ะ สมาชิกท่านใด 
มีอะไรที่จะสอบถามไหมคะ ถ้าไม่มีขอองค์ประชุม ด้วยค่ะ ในญัตตินี้  นะคะ 
องค์ประชุม  22 ท่านนะคะ ต่อไปจะขอมติที่ประชุมนะคะ  
ท่านใดเห็นด้วยกับญัตตินี้นะคะ กรุณายกมือค่ะ ขอบคุณค่ะ ท่านใด
ไม่เห็นด้วย กรุณายกมือค่ะ ไม่มีนะคะ ขอผลคะแนนด้วยค่ะ 
 
สรุปผลการลงมติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 
ในระเบียบวาระที่  11 
องค์ประชุม จ านวน   22 ท่าน 
เห็นด้วย  จ านวน    20    ท่าน 
ไม่เห็นด้วย จ านวน     -      ท่าน 
งดออกเสียง จ านวน       2       ท่าน  (ประธานสภาฯ กับ เลขาฯ ) 

 
มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย

เฉพาะการ กิจการพัฒนาบึงบอระเพ็ด ที่ได้รับอนุมัติกันเงิน กรณียังมิได้
ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวนเงิน 700,000.-บาท  
 

นางจิตรา      หมีทอง   - ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 12 
ประธานสภา อบจ.นว. 
ระเบียบวาระที่  12  - ญัตติ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกองช่าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวนเงิน   
2,400,000.-บาท 

 
นางจิตรา    หมีทอง   - เชิญท่านปฏิบัติหน้าที่นายก ค่ะ 
ประธานสภา อบจ.นว. 
 
นายไกรสิน   ศิลปาจารย์   - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  
ปลัด อบจ.นว. ปฏิบัติหน้าที่  ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ มีความจ าเป็นต้องขอแก้ไข 
นายก อบจ.นว.    เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ของกองช่าง ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้   
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หลักการ 
การแก้ ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้ แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน  
งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้าง 
สิ่งสาธารณูปโภค หน้า 214 ล าดับที่ 40 ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 
12, 9 ต าบลชุมตาบง อ าเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ เชื่อมต่อ 
ต าบลน้ ารอบ อ าเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี จ านวน 2 ,400,000 
บาท รายละเอียดตามเอกสาร แนบท้าย    

เหตุผล 
เนื่องจากกองช่างได้ส ารวจเก็บข้อมูลรายละเอียดก่อสร้างถนนลูกรัง
เพ่ือจัดท าราคากลาง ปรากฏว่าพ้ืนที่คลาดเคลื่อนไปจากในแบบที่
ส ารวจไว้เดิม จึงท าให้ระยะทางและวงเงินงบประมาณลดลงและ  
เพ่ือมิ ให้ เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ  จึ งขออนุมัติแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 ของกองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
หน้า 214  ล าดับที่ 40 ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 12, 9 ต าบลชุมตาบง 
อ าเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ เชื่อมต่อ ต าบลน้ ารอบ อ าเภอ
ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี จ านวน 2,400,000 บาท ซึ่งการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงดังกล่าวเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างเป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  ตามข้อ 29 แห่ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2543  ดังนั้น จึงเสนอญัตตินี้มาเพ่ือขออนุมัติต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (ลงชื่อ) 
นาย ไก รส ิน   ศ ิล ป าจ ารย ์ ปล ัดองค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัด
นครสวรรค ์ ปฏ ิบ ัต ิหน ้าที ่น ายกองค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัด
นครสวรรค์ 
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นางจิตรา   หมีทอง   - ในญัตตินี้มีสมาชิกท่านใดที่จะอภิปรายไหมคะถ้าไม่มีขอองค์ประชุม  
ประธานสภา อบจ.นว. ด้วยค่ะในญัตตินี้นะคะ องค์ประชุม 22 ท่านนะคะ ต่อไป 

จะขอมติที่ประชุมนะคะ ท่านใดเห็นด้วยกับญัตตินี้นะคะ กรุณา
ยกมือค่ะ ขอบคุณค่ะ ท่านใดไม่เห็นด้วย กรุณายกมือค่ะ ไม่มีนะคะ  
ขอผลคะแนนด้วยค่ะ 
สรุปผลการลงมติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 
ในระเบียบวาระที่  12 
องค์ประชุม จ านวน   22 ท่าน 
เห็นด้วย  จ านวน    20    ท่าน 
ไม่เห็นด้วย จ านวน     -      ท่าน 
งดออกเสียง จ านวน       2       ท่าน  (ประธานสภาฯ กับ เลขาฯ ) 

 
มติที่ประชุม  - ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของกองช่าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
จ านวนเงิน  2,400,000.-บาท  
 

นางจิตรา    หมีทอง   - ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 13  
ประธานสภา อบจ.นว. 
ระเบียบวาระที่  13    - เรื่องอ่ืนๆ   
     - เชิญท่านสมาชิกฯ ค่ะ เชิญท่านวิทูร ค่ะ  

 
นายวิทูร    เจริญชัยฤทธิ์   - กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ ผมนายวิทูร  เจริญชัยฤทธิ์  
ส.อบจ.นว.อ าเภอเมืองนครสวรรค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อ าเภอเมือง

นครสวรรค์ อยากกราบเรียนท่านประธานไปถึงฝ่ายบริหาร นะครับ  
 คือตอนนี้เราจะเป็นที่ทราบโดยทั่วกัน ว่าตอนนี้จังหวัดนครสวรรค์เรา

ประสบภัยแล้งโดยทั่วกัน นะครับ ฉะนั้นผมก็จะมองอยู่ว่าเราจะแก้ปัญหา
ให้กับพ่ีน้องประชาชนยังไง นะครับ ในเรื่องของภัยแล้ง หลักๆ ที่ท าได้ 
ก็คงจะมีอยู่ สอง สาม เรื่อง ก็คือ หนึ่ง ขุดเจาะบ่อบาดาล  สอง มีรถน้ าไป
แจกน้ าอุปโภค บริโภค ให้แก่ชาวบ้าน  สาม คือ ขุดสระรอไว้ ซึ่งเท่าที่ผม
เรียนมาข้างต้นสามอย่าง ตอนนี้เท่าที่ผมได้รับทราบทางฝ่ายบริหารมา 
สตง. ติงเรามาทุกเรื่องเลยว่าไม่ใช่อ านาจหน้าที่หลัก นะครับ ผมก็เลย
อยากจะสอบถาม ท่านประธานว่าเป็นอย่างนี้ได้ไหม นะครับ ทั้งสามเรื่อง
ผมอยากให้ผ่านสภาเราโดยผ่านท่านสมาชิกเราไปสอบถามหน่อย  
ไปสอบถามพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่ อาจจะผ่านไปทาง อบต. หรือผ่านไป
ทางก านันผู้ใหญ่บ้านว่าสามเรื่องนี้เค้ามีความต้องการขนาดไหน ทางสภา 
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เราผ่านทางฝ่ายบริหารท าหนังสือสอบถามเพ่ิมเติมไปยังหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องที่เค้าเป็นเจ้าภาพหลัก อย่างเช่น เรื่องการขุดสระของกรม
พัฒนาที่ดินที่ว่ามีการขุดสระในที่เอกชนและก็มีการแบ่งค่าใช้จ่ายกันคน
ละครึ่งงบประมาณในการท าแต่ละปีของกรมพัฒนาที่ดิน ของจังหวัด
นครสวรรค์เรามีมากน้อยขนาดไหนสามารถขุดสระได้กี่ลูก demand 
จริงๆ ความต้องการของพ่ีน้องประชาชนมีเท่าไหร่และเป็นไปได้ไหม
สมมติว่าที่เราไปส ารวจมาโดยผ่านทางท่านสมาชิกฯ  ความต้องการมันมี
มากกว่าความสามารถในการที่จะเสริมพ่ีน้องประชาชนได้ เราในฐานะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ ใหญ่ที่สุดในจังหวัดนครสวรรค์ เราจะ
สามารถลงไปช่วยอุดหนุนไป  Support  เพ่ิมเติมส่วนตรงนี้ได้ไหม  
ก็เช่นเดียวกับเรื่องของรถน้ านะครับ ของ ปพ. มีความสามารถพอไหมที่มี
หน้าที่โดยตรงของกรมบรรเทาสารธารณภัยหรือกรมทรัพยากรน้ าในเรื่อง
ขุดเจาะบ่อบาดาล ปีหนึ่งเค้าขุดได้กี่บ่อนะครับ และมีความต้องการของ 
พ่ีน้องประชาชนกี่บ่อ ตรงนี้ผมอยากจะกราบเรียนท่านประธานฝากไปยัง
ฝ่ายบริหารเป็นแนวทางนะครับฝากหารือครับว่าสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมด 
ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด เราพอที่จะเดินตามแนวทางนี้ได้ไหม 
เพราะว่าตอนนี้พ่ีน้องประชาชนเดือดร้อนกันทั่ว จังหวัดนครสวรรค์  
ก็กราบเรียนท่านประธานไว้เพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณมากครับ 
 

นางจิตรา   หมีทอง   - ค่ะ ก็เป็นเรื่องที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องตระหนักนะคะ
ประธานสภา อบจ.นว.   ในเรื่องของภัยแล้งซึ่งเราเป็นหน่วยงานที่มีงบประมาณและก็ในแนวทาง 

ปฏิบัติที่ผ่านมาเราก็ช่วยเค้าได้มาตลอด พอมาถึงปัจจุบันนี้ก็มีระเบียบ 
มาครอบหรือว่าเราไม่สามารถที่ด าเนินการได้แต่พ่ีน้องประชาชนก็ไม่รู้
หรอกว่าสตง. เป็นอะไร อย่างไร มันก็มีข้อซักถามนะคะ ทีนี้ก็อยากจะ
ผ่านทางฝ่ายบริหารว่าเอาอย่างนี้ได้ไหม 
1.ในเรื่องของการขุดเจาะเราก็ท าหนังสือในนามสภาก็ได้เรามีท่านสมาชิก
หรือเป็นตัวแทนพ่ีน้องประชาชนได้มีข้อซักถามมาว่าในการขุดเจาะของ
เค้ามีปริมาณหรือ demand  ปีทีผ่่านมาเท่าไหร่แล้วยังขาดเท่าไหร่เรา 
จะได้มาเป็นข้อมูลเพ่ือที่เราจะได้ไปปรึกษาทาง สตง.ว่าเราจะได้ท าที่เค้า
ไม่เพียงพอเราสามารถที่จะด าเนินการได้ไหมนะคะทั้งเรื่อง ขุดเจาะ 
บ่อบาดาล 
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2. ในเรื่องสระลูกเล็กของพัฒนาที่ดินที่เค้าให้ประชาชนเค้าขุดฟรีนะ 
ประชาชนจ่าย  2,500 บาท  จ านวน  1  งาน  โครงการนี้เราเคยท ามา
ซึ่งเรามีเครื่องจักรเราสามารถด าเนินการจะท าอย่างไรได้บ้าง  
3.เรื่องที่สามคือเรื่องเครื่องมือ เรื่องเครื่องสูบน้ าและก็ท่อส่งน้ าอะไรต่างๆ 
ทั้งสูบทั้งน าออกว่าชลประทานเค้ามีรองรับพอไหม นะคะ แล้วถ้าเราได้
ข้อมูลทางนี้ จะรบกวนสมาชิกนะคะที่มีความต้องการในเขตพ้ืนที่ท่าน 
ก็ต้องไปถามทาง อบต. ว่าในการด าเนินงานแต่ละหน่วยงานเค้าเพียงพอ
ไหมเราจะได้มีข้อมูลไว้เพ่ือปฏิบัติต่อ เราจะได้มีข้อมูลเพ่ือไปตอบ สตง. 
ได้ที่เราอยากท ามันมีการร้องขอเพ่ิมเติมมามันเป็นเรื่องของหน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบโดยตรงไม่สามารถด าเนินการได้ครบถ้วนและมันมีสิ่งที่ขาด
สามารถที่ เราจะไปเติมได้ไหม อันนี้มันก็จะเป็นข้อมูลฝ่ายบริหารไป
ปฏิบัติถูก บางทีเค้าตอบมาว่าเราไม่มีอ านาจหน้าที่ มันจบเลยมันจบทุก
เรื่อง แต่ถ้าเรามีข้อมูลไปว่าไม่ใช่ภารกิจก็จริงแต่เราเป็นตัวแทนของ 
พ่ีน้องประชาชนซึ่งเป็นหน่วยงานหลักเหมือนกันในจังหวัดนครสวรรค์
และกรณีในตอนปีนี้และปีต่อไปไม่รู้ว่าภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นมันจะแรงกว่านี้
หรือไม่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมข้อมูลเพ่ือที่จะต้องไปสอบถามนะคะ 
มันจะเป็นแนวปฏิบัติให้ทางฝ่ายบริหารด้วยนะคะ ยังไงก็ฝากท าหนังสือ
ลองศึกษาดูว่าเราจะท าหนังสือจากทางฝ่ายบริหารหรือว่าทางสภาท าถึง
ฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหารก็น าหนังสือส่งต่อไปแต่ละหน่วยงาน ขอข้อมูล
เบื้องต้นและเราก็มาคุยกันว่าทาง อบต. ที่มีความต้องการเพ่ิมที่แต่ละ
หน่วยงานที่ขอไปแล้ว อย่างเช่นแม่วงก์ ท่านเกรียงรบอย่างนี้ ขอเท่าไหร่
ก็ขอไม่ได้นะ ต้องไปคุยแล้วคุยอีกถึงจะได้ท่อเข้าไป เดี๋ยวให้ท่าน  
สจ.เกรียงรบ พูดให้ทางสมาชิกหรือฝ่ายบริหาร พูดนิดหนึ่งว่ากว่าจะได้
ท่อไปสูบน้ าต้องประสานแล้วประสานอีกก็ไม่ได้ อย่างนี้เรายกตัวอย่างค่ะ 
เชิญท่าน สจ.เกรียงรบ ค่ะ , มีบันทึกรายงานการประชุมเป็นแนวทางออก 

     เชิญค่ะ 
 
นายเกรียงรบ    หนูค า   - กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านปลัด ฯ  และท่านสมาชิกสภาฯ  
ส.อบจ.นว. อ าเภอชุมตาบง ทุกท่าน ครับ ในกรณีของอ าเภอชุมตาบงครับ เดือดร้อนเรื่องแหล่งน้ า 

น้ าอุปโภค บริโภค ผมได้ประสานทางอบต. ก็ดี หรือทางส่วนต่างๆ เรื่อง
เครื่องสูบน้ าไม่มีปัญหา ปัญหาเรื่องท่อ ผมประสานมาทางหน่วยงาน
ต่างๆ ก็ได้รับค าปฏิเสธว่าไม่มี จนกระทั่งผมไปที่บ้านแก่งเค้าบอกว่า 
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บ้านแก่งมีท่อเยอะ ผมก็ไม่แน่ใจว่าบ้านแก่งมีท่อเยอะขนาดไหน สอบถาม
แล้วเค้าก็บอกว่ามีไม่มาก ประสานทางหน่วยงานต่างๆ เช่น หน่วยงาน
ของทหารก็ดี ของชลประทานก็ดีก็ได้รับค าตอบมาว่ามีไม่มาก  
ไม่พอที่จะใช้จนได้ประสานมาทางท่านประธานสภาสภาก็ได้ประสาน 
มาทางชลประทานอีกครั้งหนึ่ง ถึงจะได้ท่อสูบน้ ามา แต่ก็ไม่พอครับ 
ต้องไปซื้องูเหลือมมาเพ่ิมผมก็ไม่เข้าใจนะเห็นชาวบ้านเค้าเรียกกัน อันนี้
มันเป็นปัญหาความเดือดร้อนทุกปี เราไม่รู้หรอกว่าระหว่างแหล่งน้ า กับ
สระน้ าประปาผู้อุปโภคบริโภค อยู่ห่างไกลกัน ส่วนต่างๆ ที่อยากจะให้
ทางสภาขับเคลื่อนในเรื่องท่อส่งน้ าเพราะเดือดร้อนมาก ไปประสานที่ไหน
ก็ไม่ค่อยมใีช้ครับ ขอบคุณมากครับ 

 
นางจิตรา  หมีทอง   - ค่ะ ก็เป็นข้อมูลนะคะให้ทางฝ่ายบริหารนะคะ ให้ทางฝ่ายบริหารจะได้ 
ประธานสภา อบจ.นว. ไปด าเนินการต่อว่ามันมีความเดือดร้อนอย่างไร หน่วยงานแต่ละ

หน่วยงานก็ไม่สามารถเพียงพอได้ที่เราจะตอบสนองพ่ีน้องประชาชน 
นะคะ ท่านอ่ืนมีอะไรอีกไหมคะ ในเรื่องภัยแล้งแล้ว ถ้าไม่มีขอปิดการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 
ประจ าปี 2563 ในวันที่ 10 มีนาคม ณ บัดนี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ 

 
ปิดการประชุม    13.45  น. 
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